

Số: /BC-UBND

Hoàng Trường, ngày tháng năm 2023

BÁO CÁO

Kiểm tra, xác minh việc hoạt động của Hội thánh đức chúa trời mẹ trên địa bàn xã Hoàng Trường

Thực hiện công văn số 1503/UBND-NV ngày 13/6/2023 của UBND huyện Hoàng Hóa về việc kiểm tra, xác minh và nắm bắt tình hình về nội dung Báo điện tử Giáo dục và thời đại thông tin “Hội Thánh Đức chúa trời Mẹ hoạt động trở lại tại Thanh Hóa”;

UBND xã đã giao cho bộ phận Văn hóa phối hợp với công an xã Hoàng Trường và các đơn vị thôn thực hiện việc kiểm tra, rà soát, xác minh việc hoạt động của hội Thánh Đức chúa trời mẹ trên địa bàn toàn xã để phát hiện các biểu hiện lạ trong cộng đồng dân cư.

Thông qua công tác quản lý của UBND xã thì từ trước đến nay, trên địa bàn xã không có công dân nào tham gia vào các hoạt động của hội Thánh Đức chúa trời mẹ.

Để đảm bảo công tác an ninh, an toàn, và ổn định tình hình trên địa bàn, thông qua việc rà soát, xác minh, thì hiện nay, trên địa bàn xã cũng không có trường hợp nào hoạt động trong hội thánh đức chúa trời.

Ngoài ra, UBND xã còn giao cho công an xã phối hợp với Ban chỉ huy quân sự xã thường xuyên tuần tra, kiểm soát để kịp thời phát hiện các hành vi. Khi phát hiện phải xử lý dứt điểm, không được để lan truyền trên địa bàn. UBND xã cũng đã giao cho MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội thường xuyên tuyên truyền đến đoàn viên, hội viên, vận động nhân dân chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước. Thực hiện tốt phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư gắn với xây dựng Nông thôn mới. Tăng cường cảnh giác, tích cực đấu tranh đối với các hành vi tà đạo, không phù hợp với thuần phong, mỹ tục; cảnh giác với những thủ đoạn của các thành viên Hội thánh đức chúa trời.

Bên cạnh đó, UBND xã còn chỉ đạo Ban giám hiệu các nhà trường tăng cường công tác quản lý, cảnh giác khi có người lạ vào trường học đồng thời cảnh giác khi tiếp xúc với người lạ.

Các đơn vị thôn thường xuyên nắm bắt tình hình ở đơn vị thôn mình, khi phát hiện có biểu hiện lạ của công dân như tụ tập với người lạ, sẽ kịp thời báo cáo UBND xã, và công an xã để xử lý kịp thời.

Trên đây là nội dung báo cáo Kiểm tra, xác minh việc hoạt động của Hội thánh đức chúa trời mẹ trên địa bàn xã Hoàng Trường. Vậy UBND xã Hoàng Trường báo cáo UBND huyện để thuận tiện cho công tác quản lý.

Nơi nhận:

- UBND huyện Hoàng Hóa (B/c);
- TT ĐU - TT HĐND xã (B/c);
- Lưu VT.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Phạm Thanh Nam